



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2554

## พาณิชย์เผยข้าวไทยยังสดใส ปัจจัยบวกหนุนราคาขึ้น

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า จากการที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ราคาข้าวภายในประเทศที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งตรงข้ามกับที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการปรับตัวลดลงของราคาข้าวภายในประเทศเป็นเพียงการตอบสนองต่อภาวะตลาดโลกในขณะนี้ที่มีการชะลอตัว เนื่องจากพ่อค้าและผู้นำเข้าต่างรอผลผลิตข้าวของเวียดนามที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นปริมาณมากกว่า 12 ล้านตัน ประกอบกับเวียดนามได้มีการลดค่าเงินดอง ซึ่งทำให้มีการปรับลดราคาส่งออกเพื่อจะช่วยรองรับผลผลิตข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวและกระตุ้นการส่งออก

โดยในปี 2554 เวียดนามตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 6.1 ล้านตัน (ปี 2553 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 6.75 ล้านตัน) โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกข้าวแล้ว 0.47 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าปีนี้เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามหากผลผลิตข้าวในฤดูหลักของเวียดนามออกสู่ตลาดหมดแล้วในช่วงเดือนมีนาคม ผลผลิตข้าวของเวียดนามจะทยอยลดลงและทำให้การส่งออกชะลอตัว ในขณะที่ไทยยังมีการผลิตข้าวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่งออกได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้ไทยมีความได้เปรียบในการส่งออกมากขึ้น

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ชะลอตัวของตลาดข้าวโลกดังกล่าวเป็นไปตามวัฏจักรของอุปสงค์/อุปทานซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปี แต่สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งเมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวแล้วภาวะตลาดข้าวโลกโดยรวมจะกลับสู่ภาวะปกติและมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

เมื่อพิจารณาจากอุปสงค์/อุปทานของตลาดในปีนี้ สถานการณ์ข้าวไทยจะมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากตลาดข้าวโลกจะค่อนข้างมีความตึงตัว ประเทศผู้นำเข้าสำคัญ เช่น อินโดนีเซียและบังกลาเทศ จะยังคงมีการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวภายในประเทศในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และฟิลิปปินส์จะต้องมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าวไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตันในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3

ในขณะนี้ได้เริ่มให้ภาคเอกชนได้นำเข้าข้าวบ้างแล้ว นอกจากนี้ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ของโลกกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตข้าวสำหรับการบริโภค โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจีนได้ส่งออกข้าวลดลงและมีการนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศ ดังนั้นสถานการณ์ของประเทศต่างๆ ในโลกจะเป็นปัจจัยบวกในการสนับสนุนการส่งออกข้าวไทยและราคาข้าวในประเทศอย่างแน่นอนในระยะยาว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## เวียดนาม-กัมพูชาบีข้าวไทยในฮ่องกง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยอันดับหนึ่งในเอเชียกำลังตกที่นั่งลำบาก เนื่องจากมีข้าวหอมราคาถูกลงจากเวียดนามเข้าไปแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งราคามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ยิ่งล่าสุดเวียดนามปรับลดค่าเงินต้องลงอีกราคาก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น โดยเวลานี้ราคาข้าวหอมมะลิ

ไทยส่งออกไปยังฮ่องกงเฉลี่ยที่ 950 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวหอมเวียดนามเฉลี่ยที่ 660 ดอลลาร์สหรัฐ (ก่อนปรับลดค่าเงินต้องครั้งล่าสุดราคาเฉลี่ยที่ 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน)

จากราคาข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมเวียดนามที่แตกต่างกันประมาณ 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหรือประมาณ 9,000 บาทต่อตัน (คำนวณที่ 30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงเริ่มลดลงอย่างน่าใจหาย โดยในเดือนมกราคมของปีนี้ ส่วนแบ่งตลาดไทยลดลงเหลือ 52% ขณะที่ข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 25% จากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยที่เคยครองส่วนแบ่งตลาดในฮ่องกงสัดส่วนกว่า 90% ได้ลดลงเหลือ 70% (ปี 2553 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปฮ่องกงประมาณ 2.2 แสนตันจากอดีตเคยส่งประมาณปีละ 3 แสนตัน) ส่วนข้าวหอมเวียดนามจากส่วนแบ่งตลาด 0.5% เพิ่มขึ้นเป็น 18.5%

"ผู้บริโภคชาวฮ่องกงหันไปบริโภคข้าวหอมเวียดนามเพิ่มขึ้นเพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีความสับสนระหว่างข้าวหอมมะลากับข้าวหอมปทุมธานีถึงความแตกต่าง ปัจจุบันตลาดข้าวหอมในฮ่องกงมี 2 ตลาดคือตลาดขายปลีกข้าวถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ต กับตลาดขายส่งตามร้านอาหารและภัตตาคาร ซึ่งตลาดหลังนี้ใหญ่กว่าตลาดแรก 30-40% ในส่วนนี้เรายังรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ แต่ในตลาดค้าปลีกหรือในตลาดล่างเราถูกเวียดนามแย่งส่วนแบ่งไปค่อนข้างมาก"

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า นอกจากข้าวหอมเวียดนามแล้ว ยังมีข้าวหอมจากกัมพูชาเข้าไปทำตลาดฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น โดยข้าวหอม(เนียงมะลิ)ของกัมพูชามีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นข้าวเมล็ดยาว และมีกลิ่นหอมคล้ายกับข้าวหอมมะลิไทยล่าสุดราคาข้าวหอมกัมพูชาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ขณะที่นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้หารือกับ 3 สมาคมค้าข้าวของฮ่องกง ประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกง สมาคมผู้จัดส่งข้าวฮ่องกง และสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกข้าวฮ่องกง ในการปรึกษากำหนดจัดดำเนินการตลาดเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงในประมาณ 3 แสนตัน มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยกิจกรรมหลักๆ ที่จะดำเนินการ อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความแตกต่างข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวชนิดอื่น การจัดนิทรรศการอาหารไทย การปรุงอาหารเพื่อรับประทานกับข้าวหอมมะลิไทยตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ การแจกตัวอย่างข้าวหอมมะลิเพื่อให้ไปทดลองหุงรับประทานที่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้จะได้เร่งปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยให้มีหลายมาตรฐานเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคให้มากขึ้น

อนึ่ง ฮ่องกงนำเข้าข้าวปีละประมาณ 3.5 แสนตัน แหล่งนำเข้าสำคัญได้แก่ ไทย จีน ออสเตรเลีย แต่ปัจจุบันฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวจากเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มขึ้น

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## ผู้ส่งออกข้าวชี้ราคาไม่สูงเหมือนปี 51

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวปีนี้ไม่น่าสูงมากเหมือนปี 2551 ที่เพิ่มขึ้นไปเฉลี่ยตันละ 800-900 ดอลลาร์ เพราะปีนี้ไม่น่าจะเกิดปัญหาผลผลิตขาดแคลนตามที่คาด ขณะที่สต็อกข้าวทั้งของไทยและประเทศผู้นำเข้าอื่นๆ เช่น อินเดียมีอยู่สูง ซึ่งในส่วนของไทยแม้จะระบายออกจากสต็อกรัฐบาลแล้ว แต่ข้าวยังไม่ส่งออกไปต่างประเทศ เป็นเพียงการเปลี่ยนมือเจ้าของทำให้ความต้องการตลาดไม่สูงมาก ทั้งนี้ประเมินราคาข้าวปีนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% ในเชิงธุรกิจไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออะไร แต่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

"ถ้าราคาข้าวไม่แพงมากจนเกินไปเหมือนปี 2551 ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อวงการส่งออกข้าวมาก แต่ถ้าวราคาสูง ประชากรโลกที่ไม่สามารถดูดซับราคาสินค้าที่แพงขึ้นได้ก็จะเดือดร้อน ต้องเปลี่ยนไปบริโภคอาหาร

อื่นแทนเช่น ตลาดแอฟริกา ที่รับราคาข้าวได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเมื่อราคาแพงจะเปลี่ยนไปบริโภคหัวมัน หรือพืชอื่นแทน” นายชูเกียรติ กล่าว

ด้านการตลาดส่งออกปีนี้ ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับเวียดนามที่ช่วงไตรมาส 2 ปีนี้จะเริ่มออกสู่ตลาดราคาเฉลี่ยตันละ 460 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้าวไทยอยู่ที่ตันละ 520-530 ดอลลาร์ จึงคาดว่า การส่งออกข้าวไตรมาส 2 จะชะลอตัว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

### สศก.ชี้ทิศทางการค้าข้าว สต็อกรัฐ 3.5 ล้านตันจุดราคาบวก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ชี้ว่า โดยรวมแล้วทิศทางการค้าข้าวปีนี้แม้จะต่ำกว่าปี 2551 ที่ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ แต่จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2552 โดยผลผลิตข้าวทั่วโลกปีนี้มีประมาณ 450 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เล็กน้อย ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคข้าวทั่วโลกใน ปีนี้ที่มีประมาณ 452 ล้านตัน สูงขึ้นจาก ปี 2553 ที่ความต้องการบริโภคข้าวทั่วโลกที่ 437 ล้านตันข้าวสาร

โดยผู้ผลิตรายใหญ่ประกอบด้วย จีน 136 ล้านตันข้าวเปลือก อินเดีย 97 ล้านตันข้าวเปลือก อินโดนีเซีย 38 ล้านตันข้าวเปลือก บังกลาเทศ 32 ล้านตันข้าวเปลือก เวียดนาม 24 ล้านตันข้าวเปลือก และไทย 20 ล้านตันข้าวเปลือกฯลฯ ส่วนความต้องการในการบริโภคข้าว จีนยังเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด 135 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 96 ล้านตัน อินโดนีเซีย 38.55 ล้านตัน บังกลาเทศ 32.7 ล้านตัน

ในส่วนของประเทศไทย ผลผลิตข้าวปีนี้คาดว่าจะมี 22.18 ล้านตันข้าวเปลือก แม้บางส่วนจะได้รับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม สาเหตุมาจากมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น สำหรับข้าวนาปรังซึ่งมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเช่นกัน น่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 9.5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมแล้วผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังจะอยู่ในระดับ 31 ล้านตันเศษ ใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 18 ล้านตัน เหลือส่งออกประมาณ 12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 8-9 ล้านตันข้าวสาร

เทียบกับปริมาณการส่งออกช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่ง สศก.ประมาณการว่ามีการส่งออกข้าวประมาณ 8.5 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นมูลค่ารวม 1.59 แสนล้านบาท จากปี 2549 มีปริมาณการส่งออก 7.49 ล้านตันข้าวสาร มูลค่ารวม 9.82 หมื่นล้านบาท

โดยสรุป สศก.คาดการณ์ถึงปริมาณการส่งออกของประเทศต่าง ๆ ไว้ดังนี้ ไทย 8.5-9 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 5.8 ล้านตัน สหรัฐ 3.55 ล้านตัน ทั้งนี้หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ไทยจะมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกข้าวสูงที่สุดที่ 29.72% รองลงมาคือ เวียดนาม 19.15% สหรัฐ 11.72% ปากีสถาน 8.75% อินเดีย 8.26% จีน 2.97% กัมพูชา 2.81% อูรุกวัย 2.64%

ขณะที่ความต้องการในการนำเข้าข้าวรายใหญ่ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ 2 ล้านตันข้าวเปลือก ไนจีเรีย 1.9 ล้านตัน สหภาพยุโรป 1.35 ล้านตัน ซาอุดี อาระเบีย 1.3 ล้านตัน อิหร่าน 1.2 ล้านตัน อิรัก 1.15 ล้านตัน ฯลฯ ส่งผลให้บัญชีสมดุลข้าวโลกปี 2554 ที่ สศก.คาดการณ์ไว้มีดังนี้ สต็อกต้นปี 95.373 ล้านตันข้าวสาร ผลผลิต 452 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณการนำเข้าข้าวทั่วโลก 30.28 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณความต้องการใช้บริโภคภายในประเทศรวม 452 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณการส่งออก 30.28 ล้านตันข้าวสาร ส่วนสต็อกปลายปีจะอยู่ที่ 94.26 ล้านตันข้าวสาร

ในจำนวนนี้แบ่งเป็นสต็อกปลายปีของจีน 41.27 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 19 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 7.25 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.34 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 1.71 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.95 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐ 1.52 ล้านตันข้าวสาร และประเทศอื่นๆ ที่เหลือรวม 18.19 ล้านตันข้าวสาร

แม้โดยรวมแล้วทิศทางการค้าข้าวทั้งในประเทศและในตลาดโลกน่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ในส่วนของไทยนั้นจากที่รัฐบาลยังมีสต็อกข้าวอยู่ในมือประมาณ 3.5 ล้านตัน ลดลงจากก่อนหน้านี้อยู่ในระดับ 4 ล้านตัน จุดให้



ราคาข้าวภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ราคาขายส่งข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลผลิตปี 2553/2554 อยู่ที่ 12,650-14,000 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ราคาอยู่ที่ 13,400-15,500 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 8,400-8,500 บาท/ตัน ลดลงจาก 8,800-9,300 บาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุม 10,400-12,000 บาท/ตัน ลดลงจาก 12,000-14,000 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่ 13,500-16,00 บาท/ตัน ลดลงจาก 14,000-16,350 บาท/ตัน

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

## **เผยข้าวเปลือกเขมรลอบเข้าไทยเดือนละ 1 พันตัน**

หนังสือพิมพ์ริศมีกัมพูชา และหนังสือพิมพ์กัมพูชาแทมย ฉบับประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เสนอข่าวหน้าหนึ่ง มีข้าวเปลือกเขมรลอบส่งเข้าประเทศไทยบริเวณช่องทางเถื่อนชายแดน จ.สระแก้ว เดือนละกว่า 10 ล้านกิโลกรัม โดยพ่อค้าต้องจ่ายเงินให้ จนท.ชายแดนทั้งไทยและเขมร 300-800 บาท ต่อรถ 1 คัน โดยมีภาพลงหน้าหนึ่งเป็นภาพขบวนรถบรรทุกสิบล้อและรถอีแต่นัดดัดแปลง จากไทยขับเข้าไปบรรทุกข้าวเปลือกจากฝั่งเขมรนำเข้าประเทศไทยบริเวณชายแดน อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

"ริศมีกัมพูชา" อ้างคำพูด นายฮวก โชะที รอง ผอ.สำนักงานเกษตร จ.บันเตียเมียนเจย ว่า ช่องทางตะเข็บชายแดน ของบันเตียเมียนเจย ในห้วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กลายเป็นช่องทางส่งออกข้าวเปลือกจากกัมพูชาไปยังประเทศไทยจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่และกองกำลังของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กัมพูชา ได้ผ่อนผันเพื่อลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนในฤดูฝนที่ผ่านมา นาข้าวในบันเตียเมียนเจย มีผลผลิตข้าวจำนวน 217,000 เฮกตาร์ หรือ 5,425,000 ไร่ นำมาใช้สำหรับบริโภค เลี้ยงสัตว์ และยังเหลือไว้ขายประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งได้ส่งออกไปประเทศไทย ประมาณ 1 หมื่นตัน เมื่อปลายฤดูฝนที่ผ่านมา และปัจจุบันยังส่งออกไปประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะข้าวเปลือกกำลังมีราคา และมีตลาดที่ดีตามแนวชายแดนกัมพูชา - ไทย ตามช่องทางเถื่อนตะเข็บชายแดนนับ 10 แห่ง ถูกขนเข้าประเทศไทยทั้งกลางวันและกลางคืน

นายโพ พอลลา รองหัวหน้าศุลกากร จ.บันเตียเมียนเจย ได้ให้ข้อมูลกับ นสพ.กัมพูชาแทมย ว่า ตามหลักการของกระทรวงการคลังกัมพูชา ได้ห้ามเด็ดขาดไม่ให้เก็บภาษีส่งออกข้าวเปลือก ส่วนที่มี จนท.ไปเก็บเงินจากพ่อค้าที่ส่งออกข้าวตามช่องทางชายแดนนั้น ศุลกากรกัมพูชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานศุลกากรกัมพูชาได้ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ จนท.ของตนรับเงินโดยใช้อุบายว่า เก็บภาษีส่งออก หรือเก็บค่าข้าว ค่าน้ำ แต่อย่างใด

หนังสือพิมพ์กัมพูชาแทมย ยังเผยอีกว่า การส่งออกข้าวเปลือกเข้าประเทศไทยบริเวณตะเข็บชายแดน ด้านจ.บันเตียเมียนเจย ตรงข้ามกับ จ.สระแก้ว จะมีรถยนต์กว่า สอง ร้อย คันในแต่ละวันจากฝั่งไทย ขับข้ามเข้าไปขนข้าวเปลือกในฝั่งกัมพูชา ตามช่องทางตะเข็บชายแดนจะต้องจ่ายเงินให้กับ จนท. ทหาร และ จนท.ตชด.ที่อยู่ในบริเวณจุดช่องทางตะเข็บชายแดนทั้งของไทยและของกัมพูชา โดย รถยนต์ไทย(รถกระบะ)ที่เข้าไปขนข้าวเปลือก 1 คัน จะต้องจ่ายเงินให้กับ จนท.ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา คันละ 200 บาท รถอีแต่นัดดัดแปลงคันละ 100 บาท รถอีแต่นัดดัดแปลง คันละ 50 - 60 บาท ส่วนช่องทางผ่านแดนหรือช่องทางจุดผ่อนปรนฯจนท.ประจำจุดจะเรียกเก็บรถยนต์บรรทุก คันละ 80,000 เรียล ( 800 บาท) ซึ่งเป็นการชำระเงินก่อนที่จะนำข้าวเปลือกออกพ้นจากชายแดนกัมพูชา เมื่อเข้าถึงฝั่งไทย ก็จะต้องเสียให้กับ จนท.ไทยอีก 80,000 เรียล (800 บาท) แต่การชำระเงินตามรายทางนั้นรวมทั้งสิ้นเป็นการชำระเงินอย่างไม่เป็นทางการและผิดกฎหมาย

หนังสือพิมพ์กัมพูชาแทมย ยังเผยอีกว่าช่องทางเถื่อนที่นำข้าวเปลือกออกจำนวนมากคือ ช่องทางตะเข็บแนวชายแดนตั้งแต่กรุงปอยเปตถึงช่องทางโอบายเจ็อน จ.บันเตียเมียนเจย ตรงข้าม อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

นายอูง เอ็อน ผวจ.บันเตียเมียนเจย ได้เผยกับ น.ส.พ.กัมพูชาแทมยว่า เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชา และจนท. ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีการส่งออกข้าวเปลือกโดยไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ด้าน

การตลาด รัฐบาลได้อนุญาตให้รถยนต์ไทยเข้ามาขนข้าวเปลือกได้ไม่เกิน 30 กม.จากแนวชายแดน รวมถึงการซื้อ และขนส่งผลิตผลของกัมพูชาอีกด้วย

ส่วนทางด้านนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เผยว่าการนำเข้าข้าวเปลือกจาก ประเทศกัมพูชา ต้องมีการขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง ส่วนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกจาก กัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยที่ ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สามารถจับกุมการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกจากเขมรเข้าประเทศได้จำนวน 17 คดี เป็นข้าวเปลือกเจ้า จำนวน 89,540 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 508,440 บาท

ส่วนนายมัน(ขอสงวนนามสกุลและที่อยู่) อายุ 56 ปี ชาวนาผู้ปลูกข้าว ใน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เผยว่า สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวไทยตกต่ำ การลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกจากเขมรเข้าไทย ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวไทย ตกต่ำเนื่องจากพ่อค้าไม่ยอมรับซื้อข้าวจาก ชาวนาไทย เพราะราคาสูงกว่าข้าวเขมรแต่หากชาวนายอมขายเท่า ราคาข้าวเขมรพ่อค้าก็จะยอม รับซื้อ นี่คือนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวไทยราคาตกต่ำ นายมันกล่าว

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## **ม.หอการค้าไทยระบุไทยจะเสียตลาดข้าวเมื่อเกิด AEC**

นายอัคร์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึง ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อข้าวไทย ว่า การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community: AEC คาดว่า ไทยจะได้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้น้อยกว่าเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามเป็นผู้ครองตลาดข้าวในอาเซียนตั้งแต่ปี 2547

นายอัคร์ กล่าวไว้ว่า เพื่อให้ไทยยังคงรักษาตลาดข้าวในอาเซียนไว้ไม่ลดลงไปกว่านี้ ไทยจะต้องวาง ตำแหน่งข้าวส่งออกของไทยที่จะขายใหม่เพราะข้าวไทยคุณภาพดีอยู่แล้ว จึงควรเน้นตลาดข้าวพรีเมียมมากขึ้น และชัดเจนมากขึ้นพร้อม ๆ กับรักษาข้าวคุณภาพต่ำเอาไว้ด้วย โดยขณะนี้ในส่วนของข้าวพรีเมียมเวียดนาม ผลิตได้ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลิ ประกอบกับขณะนี้ตลาดข้าวคุณภาพต่ำไทยเสียตลาดส่งออกข้าวไปยัง ฟิลิปปินส์แล้ว และกำลังจะเสียตลาดมาเลเซียไป และมากกว่า 10 ปีนับจากนี้ไป คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ ในปริมาณใกล้เคียงกับไทย

ปัจจุบันไทยส่งออก 9 ล้านตัน เวียดนามส่งออก 7 ล้านตัน การที่เวียดนามมีนโยบายส่งเสริมส่งออกเชิง รุกมีทีมทำงานมากกว่าไทย อีกทั้งราคาข้าวถูกกว่าข้าวไทย และเวียดนามยังร่วมกับประเทศอื่น ๆ ตั้งศูนย์กระจาย ข้าวออกไปในต่างประเทศ เช่น ตลาดแอฟริกา ทำให้ยอดส่งออกเวียดนามเพิ่มขึ้น และการที่เวียดนามลดค่าเงิน ต้อง ก็จะมีมีส่วนช่วยส่งเสริมการส่งออกข้าวของเวียดนามทำได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้ ตลาดข้าวคุณภาพต่ำ โดยเฉพาะแอฟริกาได้ประโยชน์ส่งออกได้มากกว่าเดิม

ด้านรายได้ของชาวนาไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ชาวนาพบว่า โดยภาพรวมแล้วการเกิดขึ้นของ AEC จะ ทำให้ชาวนาไทยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 15.12 ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ชาวนาได้ประโยชน์ถึงร้อยละ 84.88 และจากการคำนวณรายได้ ยังพบว่ารายได้ชาวนาไทยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 1,009 บาท โดยเพิ่มจาก 50,524 บาท เพิ่มเป็น 51,534 บาท ขณะที่รายได้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ชาวนา รายได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 5,665 บาท จาก 321,709 บาท เป็น 327,375 บาท

นอกจากนี้ ด้านการรับรู้และความเข้าใจของชาวนาไทยและโรงสี พบว่า ชาวนาทั้งหมดยังไม่รู้จักและไม่ เข้าใจรายละเอียดของ AEC ส่วนโรงสีพบว่าส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 86.67 รู้จัก AEC แต่ก็พบว่าเข้าใจ รายละเอียดของความตกลงเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งภาครัฐต้องมีการเผยแพร่ความรู้ เช่น จัดตั้งศูนย์กระจาย ความรู้ 1 ตำบล 1 ศูนย์เรียนรู้ พร้อมมีเจ้าหน้าที่และงบประมาณ

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

## อคส.ตั้งเป้ารายได้ 300 ล.แปลงคลังสินค้าเป็นเงิน/บั้นพวง.ขายข้าว

นายอนุกุล ตัมประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) กล่าวว่า ขณะนี้ อคส.ได้ดำเนินโครงการสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจฉบับใหม่ไปบ้างแล้ว ขณะที่โครงการบางส่วนอาจต้องชะลอออกไป เนื่องจากขณะนี้ อคส.ต้องเร่งดำเนินการด้านนโยบายที่ได้รับมอบหมาย คือ การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มก่อน อย่างไรก็ตามปีนี้ อคส.ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้ 200-300 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่มากเพราะมองว่าการสร้างรายได้ให้ อคส.ควรจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง อีกทั้งก่อนหน้านี้ อคส.ก็ขาดทุนมาก่อน การตั้งเป้าขนาดนี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว โดยรายได้ที่ อคส.จะดำเนินการจะมาจากการเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน เพื่อทำโครงการสร้างรายได้ร่วมกัน

สำหรับโครงการที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ อคส.ในปีนี้ คือ การแปลงคลังสินค้าของ อคส.ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศให้เป็นรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น โดย อคส.มองว่าคลังสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศน่าจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้ ซึ่งสินค้าที่จะกระจาย เช่น น้ำตาล น้ำมันปาล์ม ข้าวสารถุง และไข่ ถ้ากรมการค้าภายใน หรือภาคเอกชน ต้องการให้ อคส.มีส่วนร่วมกระจายสินค้าให้ก็สามารถประสานเข้ามาได้

ส่วนอีกโครงการ คือ การจำหน่ายสินค้าของ อคส.เอง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มข้าวสารที่ อคส.วางแผนจะผลิตรายจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ อคส.เอง โดยจะดำเนินการในลักษณะการสร้างเครือข่าย โดยให้พนักงานของ อคส.เป็นตัวแทนจำหน่าย

ที่มา แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association ; VFA) ประกาศปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (floor prices) ของข้าวขาว 25% เป็น 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 5% ปรับขึ้นเป็น 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ราคาที่ใช้สำหรับสัญญาส่งมอบในเดือน ก.พ.-มี.ค.

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวทางภาคใต้ของเวียดนามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องจากความต้องการจากอินโดนีเซีย โดยราคาข้าวสารที่ใช้ผลิตข้าวขาว 25% จากพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นเป็น 7,600-7,650 ดอลลาร์ต่อตัน จากเดิม 7,350-7,450 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะที่วงการค้าข้าวได้ระบุว่า ขณะนี้บริษัทส่งออกข้าวของเวียดนามได้เริ่มรับซื้อข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (The winter-spring crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้แล้ว ซึ่งได้ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้นประมาณ 5.4% แล้ว โดยในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ที่ประมาณ 5,600-6,400 ดอลลาร์ต่อตัน (ประมาณ 270-310 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ทั้งนี้ บริษัทส่งออกข้าวของเวียดนามมีแผนที่จะรับซื้อข้าวเปลือกประมาณ 2 ล้านตัน ตามนโยบายของรัฐบาล

ทางด้านราคาส่งออกนั้น เมื่อต้นสัปดาห์นี้ราคาข้าว 5% ขยับขึ้นมาจาก 475-480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 470-480 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากที่มีความต้องการข้าวจากฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ประกอบกับการเร่งส่งมอบข้าวให้อินโดนีเซียประมาณ 400,000 ตัน ด้วย

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-24 ก.พ. 2554 มีจำนวน 459,840 ตัน มูลค่า 219.302 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ก.พ. 2554 มีจำนวน 944,224 ตัน มูลค่า 463.142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office) ได้ประเมินว่าในเดือน ก.พ. นี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 650,000 ตัน และคาดว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีจะส่งออกถึง 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มีรายงานจากวงการค้าว่า บริษัทเอกชนของฟิลิปปินส์อาจจะกำลังเตรียมที่จะซื้อข้าวขาว 25% จากเวียดนามประมาณ 640,000-660,000 ตัน โดยคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะเริ่มมีผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์เข้ามาสอบถามราคาข้าว ขณะที่ สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี เวียดนามจะมีข้าวสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านตัน จาก 1.75 ล้านตัน ในไตรมาสแรก

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินเดีย

นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินเดีย (Agriculture minister) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่อินเดียจะส่งออกข้าว ข้าวสาลี และน้ำตาล แต่อาจจะยังต้องจำกัดปริมาณการส่งออก เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น ขณะที่สต็อกข้าวของรัฐบาลก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ก.พ. รัฐบาลมีสต็อกข้าวและข้าวสาลี รวมกันประมาณ 47.17 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าว 27.8 ล้านตัน และ ข้าวสาลี 19.37 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ (Strategic reserve and buffer stocks norms)

ส่วนผลผลิตข้าวนั้น คาดว่าในปีการผลิตนี้จะมีจำนวน 94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 89 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวสาลีนั้นคาดว่าจะมีจำนวน 81.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 80.71 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา

[ที่มา Riceonline.com](#)

## ฟิลิปปินส์

นาย Proceso J. Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์มีแผนนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 800,000 ตัน แม้ว่าสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority (NFA) council) จะอนุมัติให้นำเข้าข้าวได้ถึง 1.3 ล้านตันก็ตาม โดยคาดว่าจะภาคเอกชนอาจจะนำเข้าถึง 600,000 ตัน ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) จะนำเข้าประมาณ 200,000 ตัน

ทั้งนี้ เขายังระบุด้วยว่าในปีหน้า (2012) รัฐบาลมีแผนที่จะปรับลดการนำเข้าข้าวลงเหลือ 400,000 ตัน พร้อมทั้งคาดว่าจะภายในปี 2013 ฟิลิปปินส์จะสามารถทำตามนโยบายพึ่งพาผลผลิตข้าว (Rice self-sufficiency) ในประเทศได้ตามที่วางไว้

ทางด้านนาย Angelito T. Banayo ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ให้สัมภาษณ์ว่า การนำเข้าข้าวในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 860,000 ตัน

[ที่มา Riceonline](#)

## พม่า

มีรายงานว่าสภานโยบายการค้าแห่งพม่า (Burma's Trade Policy Council) ได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวเป็นการชั่วคราว ภายหลังจากที่ราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยจะอนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะข้าวที่อยู่ในคลังสินค้าที่ทำเรืออย่างกุ้ง (The Rangoon port) เท่านั้น ส่วนการส่งออกข้าวในอนาคตจะถูกห้ามไว้ชั่วคราว

ทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการดังกล่าว มีผลทำให้ราคาข้าวคุณภาพต่ำ (low quality rice) ซึ่งมักจะมีการส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาได้ปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามราคาข้าวคุณภาพสูง (high-grade rice) เช่น Paw San Hmwe และ Inn Ma rice ยังไม่ลดลง โดยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ข้าว Paw San Hmwe ราคาอยู่ที่

35,000 kyat ต่อถุง 20 ก.ก. (ประมาณ 39.70 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ก.พ. ซึ่งราคาอยู่ที่ 29,500 kyat (ประมาณ 33.50 เหรียญสหรัฐ) ขณะที่ข้าวคุณภาพต่ำ (low quality rice) ราคาอยู่ที่ 12,500 kyat (ประมาณ 14.2 เหรียญสหรัฐ) ลดลงจากช่วงเดือน ก.พ. ซึ่งราคาอยู่ที่ 13,500 kyat ต่อถุง 20 ก.ก. (ประมาณ 15.30 เหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้ ราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่า รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการในปีงบประมาณ 2010/11 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือน เม.ย. นี้ อย่างไรก็ตามข่าวนี้อาจสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนพม่ามากเพราะเกรงว่าจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชนมาก

ที่มา [Riceonlin.com](http://Riceonlin.com)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่น (The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวรวมทั้งหมด 68,000 ตัน แบ่งเป็นจากประเทศไทยจำนวน 44,000 ตัน สหรัฐอเมริกาจำนวน 12,000 ตัน และจากออสเตรเลียจำนวน 12,000 ตันเช่นกัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวไทยจากบริษัท Toepfer และ Ameropa จำนวนรวมประมาณ 150,000 ตัน ในปีนี้อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากการประมูลจำนวน 270,000 ตัน และซื้อจากเกษตรกรในประเทศอีก 55,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## รัสเซีย

นาย Dmitry Ryko ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาการตลาดสินค้าเกษตร (Director of the Institute for Agricultural Market Studies) ได้กล่าวว่า รัสเซียกำลังจะกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ หลังจากในช่วงต้นปีนี้มี การส่งออกข้าวจำนวน 100,000 ตัน ไปยังตลาดที่ผู้ส่งออกของอียิปต์เคยส่งออก (อียิปต์ส่งออกข้าวเมล็ดสั้น)

ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดข้าวเปลือกนั้น รัสเซียถือเป็นประเทศผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียว (a net exporter) โดยมีปลายทางที่ประเทศตุรกี

เมื่อปีที่แล้ว รัสเซียมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 16% ขณะที่ธัญพืชอื่นๆ กลับลดลงเพราะประสบปัญหาภัยแล้ง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)